

Số: /BC-SKHCN

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra nhà nước về đo lường; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả kiểm tra:

1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra:

Theo Kế hoạch được phê duyệt, có 12 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sử dụng cân ô tô được kiểm tra. Kết quả kiểm tra cụ thể:

- Có 09/12 doanh nghiệp được kiểm tra theo kế hoạch, tỷ lệ 75%.

- Có 03/12 doanh nghiệp không thực hiện kiểm tra, tỷ lệ 25%. Lý do: Có 02 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (có văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ); 01 doanh nghiệp có sử dụng cân ô tô, tuy nhiên doanh nghiệp báo cáo việc sử dụng cân này để kiểm soát nội bộ (nguyên liệu nhập vào), không thực hiện giao dịch, thanh toán qua cân; việc xuất sản phẩm là bê tông tươi trực tiếp qua trạm trộn và các cân của trạm trộn đã được hiệu chuẩn, còn hiệu lực; do đó, Sở Khoa học và Công nghệ không thực hiện kiểm tra.

(Có Phụ lục kèm theo)

2. Tình hình kiểm tra phương tiện đo nhóm 2:

Kết quả kiểm tra tại 09 doanh nghiệp sử dụng cân ô tô như sau:

+ Số lượng cân ô tô được kiểm tra: 10 cân ô tô.

+ Về tình hình kiểm định: Có 08/10 cân ô tô đã được kiểm định, chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực; 02/10 cân ô tô chưa thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định, giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

+ Về tuân thủ Quyết định phê duyệt mẫu:

- Có 07 doanh nghiệp lưu giữ Quyết định phê duyệt mẫu cân ô tô đang sử dụng;

- Có 02 doanh nghiệp chưa lưu giữ Quyết định phê duyệt mẫu cân ô tô đang sử dụng.

+ Về tuân thủ các quy định trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Niêm phong, kẹp chì, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm

định,...): Có 08/10 cân còn nguyên vẹn, 01/10 cân có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định nhưng đã hết hiệu lực; 01/10 cân bị mất dấu niêm phong, kẹp chì.

- Về kiểm tra sai số đo lường cân ô tô: 05/05 cân đạt yêu cầu đo lường.

II. Tình hình xử lý:

- Đối với 01 cân ô tô của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Giấy Dung Quất, cân có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định nhưng hết hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và hầu như dừng hoạt động, nên chưa thực hiện kiểm định định kỳ. Tại thời điểm kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận là nhà máy và cân ô tô dừng hoạt động. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2, và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kiểm định lại cân ô tô theo đúng Quy trình kiểm định “ĐLVN 13:2019 Cân ô tô - Quy trình kiểm định” trước khi đưa vào sử dụng và báo cáo việc thực hiện kiểm định cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/4/2023.

- Đối với 01 cân ô tô của Công ty TNHH An Phú Vinh, sử dụng tại mỏ đá Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (được sang nhượng từ Chi nhánh Công ty Cổ phần 20/7). Do chuyển đổi chủ sở hữu, doanh nghiệp đã thay bộ chỉ thị số của cân mà chưa thực hiện việc kiểm định sau sửa chữa nên mất dấu niêm phong, kẹp chì; không có tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định. Sở Khoa học và Công nghệ đã đình chỉ hoạt động của cân ô tô này và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đo lường trong việc sử dụng phương tiện đo, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định lại cân ô tô theo đúng Quy trình kiểm định “ĐLVN 13:2019 Cân ô tô - Quy trình kiểm định” trước khi đưa vào sử dụng và báo cáo việc thực hiện kiểm định cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/5/2023.

Đến nay, cả 02 doanh nghiệp nêu trên đã khắc phục và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

III. Nhận xét:

Qua kiểm tra nhận thấy, đa số các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng cân ô tô đã thực hiện việc kiểm định cân ô tô theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; sử dụng cân ô tô có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực, lưu giữ đầy đủ hồ sơ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp trong quá trình sử dụng cân ô tô chưa thực hiện việc định kỳ kiểm định cân ô tô theo quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (02 cơ sở).

Trong quá trình kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện những quy định của pháp luật đối

với việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 theo Thông tư 23/2013/TT-BKHCN và yêu cầu thực hiện những nội dung sau:

- Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với cân ô tô theo quy định của pháp luật; lưu giữ, bảo quản đầy đủ Chứng chỉ kiểm định (*niêm phong, kẹp chì, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định*) của cân ô tô đang sử dụng.

- Doanh nghiệp phải lưu giữ đầy đủ Hồ sơ kỹ thuật và Quyết định phê duyệt mẫu của cân ô tô đang sử dụng.

- Khi thay thế các thiết bị của cân ô tô, cần lưu ý các thiết bị phải đúng với Quyết định phê duyệt mẫu cân ô tô của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Tổng cục TCĐLCL (báo cáo);
- GD, PGD (Hòa);
- Trung tâm UDDVKHCN;
- Thanh tra Sở KHCN;
- Lưu: VT, TĐC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Công Hòa

PHỤ LỤC**Các doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Cân ô tô)***(Kèm theo Báo cáo số: /BC-SKHCN ngày 10/5/2023**của Sở Khoa học và Công nghệ)***1. Doanh nghiệp thực hiện kiểm tra**

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Nguyên liệu Giấy Dung Quất	Lô K3, Cụm Công nghiệp Bình Chánh, Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
2	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Dung Quất	Cụm Công nghiệp Bình Chánh, Khu Công nghiệp phía Tây Dung Quất, Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn
3	Bến số 1, Cảng Dung Quất, Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
4	Mỏ đá Trì Bình, Công ty TNHH An Phú Vinh	Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn
5	Công ty TNHH BIBALY	Lô 5, Phân khu Công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
6	Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần kho LPG Dung Quất	Khu Công nghiệp phía Đông Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
7	Công ty Cổ phần Pha Đin	Khu Công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
8	Công ty TNHH Mỹ Thịnh	Cụm Công nghiệp Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
9	Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà	Cụm Công nghiệp Sơn Hạ, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà

2. Doanh nghiệp không thực hiện kiểm tra

TT	Tên cơ sở, Địa chỉ	Lý do không thực hiện kiểm tra
1	Công ty TNHH Mỹ Thịnh - KCN Đồng Dinh, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	Cơ sở dừng hoạt động, có Công văn gửi về Sở Khoa học và Công nghệ
2	Công ty TNHH Lâm sản Trường Luỹ - Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ	Cơ sở dừng hoạt động, có Công văn gửi về Sở Khoa học và Công nghệ

3	Công ty Cổ phần PACIFIC DINCO tại Quảng Ngãi (nay đổi tên thành Chi nhánh Công ty tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi), Khu Công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh	Theo báo cáo cáo doanh nghiệp, thì cân ô tô chỉ kiểm soát nội bộ (nguyên liệu nhập vào), không thực hiện giao dịch, thanh toán qua cân. Việc xuất sản phẩm là bê tông tươi, xuất trực tiếp qua trạm trộn, các cân của trạm trộn đã được hiệu chuẩn, còn hiệu lực.
---	--	---